

- ชื่อเรื่อง** ศึกษาการดำเนินธุรกิจค้าปลีกผลไม้สดบรรจุถุง
- ชื่อผู้วิจัย** 1) นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม 2) นางสาวศิริลักษณ์ ทองชุม
3) นายภราดร ทะนุพันธ์
- ที่ปรึกษา** 1) นายสมพร เทพมา 2) นางสุรีย์ เทพมา 3) นางสาวนงเยาว์ จันทร์อ่อน
4) นางสาวปวีณา พาชอบ
- ปีการศึกษา** 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นทุนธุรกิจค้าปลีกผลไม้สดบรรจุถุง 2) ศึกษาผลการดำเนินธุรกิจค้าปลีกผลไม้สดบรรจุถุง 3) ศึกษาการวางระบบบัญชี การจัดทำบัญชีงบการเงิน และผังทางเดินบัญชี 4) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ทำโครงการ

ประชากรที่ศึกษาคือ รายการค้าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจค้าปลีกผลไม้สดบรรจุถุงทั้งหมดจำนวน 135 รายการ และ ผู้ทำโครงการจำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ตารางคำนวณ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา ปรากฏว่า 1) ต้นทุนการผลิตของธุรกิจค้าปลีกผลไม้สดบรรจุถุง ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปรที่สำคัญ คือ ต้นทุนผลไม้สด ฝรั่ง มะม่วง แดงโม และสับปะรด ธุรกิจมีต้นทุนการผลิตต่อถุง แดงโม 5 บาท/ถุง สับปะรด 5 บาท/ถุง มะม่วง 7 บาท/ถุง และฝรั่ง 7 บาท 2) ผลการดำเนินธุรกิจมียอดขายทั้งสิ้น 6,798 บาท มีกำไรสุทธิ 1,504.98 บาท สับปะรดมีกำไรสุทธิ 4.66 บาท/ถุง แดงโมมีกำไรสุทธิ 4.57 บาท/ถุง มะม่วงมีกำไรสุทธิ 2.36 บาท/ถุง ฝรั่งมีกำไรสุทธิ 1.58 บาท/ถุง 3) ระบบบัญชีมีบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 17 บัญชี บัญชีแยกประเภทที่มีการค้าผ่านมาก ได้แก่ บัญชีแยกประเภทเงินสด บัญชีแยกประเภทขายสินค้า บัญชีแยกประเภทค่าน้ำแข็ง ผังทางเดินบัญชีของธุรกิจเริ่มจาก สมุดรายวันทั่วไป ผ่านบัญชีแยกประเภท หมวดสินทรัพย์ ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ หมวดหนี้สิน ได้แก่ เจ้าหนี้ หมวดทุน ได้แก่ ทุนศิริลักษณ์ ทุนอมรรัตน์ ทุนภราดร กำไรขาดทุน หมวดรายได้ ได้แก่ ขายผลไม้ หมวดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ซื้อผลไม้ ค่าถุง ค่าไม้จิ้ม ค่าน้ำแข็ง ค่าพริกเกลือ ต้นทุนสินค้าที่ขาย และค่าแรงงาน 4) ผู้ทำโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่สำคัญ ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้

คำสำคัญ: ธุรกิจค้าปลีกผลไม้สด, ผลไม้

คำนำ

รายงานโครงการเรื่อง การดำเนินธุรกิจค้าปลีกผลไม้สด โดยเริ่มดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ได้แบ่งเนื้อหาการนำเสนอเป็น 5 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการทำโครงการ

หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ยังต่อผู้ศึกษาโครงการและผู้สนใจที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้าปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการทำโครงการในโอกาสต่อไป

นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม

นางสาวศิริลักษณ์ ทองชุม

นายภราดร ทะนุพันธ์

กุมภาพันธ์ 2554

กิตติกรรมประกาศ

รายงานโครงการเรื่อง ศึกษาการดำเนินธุรกิจค้าปลีกผลไม้สด ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี ด้วยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารสถานศึกษา ได้รับคำปรึกษาชี้แนะจากครูที่ปรึกษาโครงการ ครูประจำวิชา หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ และงานวิจัยของสถานศึกษา ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หน่วยอุบลราชธานี ทุกคนที่ช่วยอุดหนุนซื้อสินค้าของกิจการมาอย่างต่อเนื่อง

คุณค่าที่พึงเกิดขึ้นจากงานวิจัยครั้งนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ผู้บังเกิดเกล้าที่เป็นกำลังใจ และช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ศึกษาตลอดมา

นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม

นางสาวศิริลักษณ์ ทองชุม

นายภราดร ทะนุพันธ์

กุมภาพันธ์ 2554